

เสียงจากผู้ใช้งานจริง! Nimo TV แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีม มที่ทำเรื่องเล่น ให้เป็นเรื่องใหญ่



ในปัจจุบันการเล่นเกมนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถมอบความสนุกสนานให้กับผู้คนได้ไม่ต่างจากการดูทีวี หรือรับชมภาพยนตร์ และการเล่นเกมก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์และเล่นเพื่อให้ผ่านด่านแต่ละด่านไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา แต่ยังสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับผู้เล่นได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยเห็นได้จากการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย

Nimo TV (นี่โมทีวี) คืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมเกมออนไลน์แถวหน้าของโลกที่ได้เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย และยังคงรักษาตำแหน่งแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมเกมออนไลน์ในหมู่ผู้ชื่นชอบการไลฟ์สตรีมได้อย่างเหนียวแน่น จากคุณภาพแพลตฟอร์มการให้บริการที่ไหลลื่นแบบไม่มีสะดุด ซึ่งในขณะนี้ Nimo TV ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการมียอดผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมเมอร์ ที่เข้ามาไลฟ์สตรีมโชว์สกิลการเล่นเกมส์ หรือแม้แต่ผู้ชมที่ชื่นชอบการแข่งขันอีสปอร์ต ก็สามารถเข้ามาร่วมชมการแข่งขันบนแพลตฟอร์มของ Nimo TV ได้เช่นกัน

เพื่อยืนยันถึงการเป็นผู้นำทางด้านไลฟ์สตรีมแพลตฟอร์มของ Nimo TV เราได้ทำการพูดคุยกับสตรีมเมอร์ที่ใช้งานจริงบนแพลตฟอร์มของ Nimo TV ซึ่งคนแรกก็คือ “ยูดาเย” เจ้าของช่อง UDie บน Nimo TV ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 113,000 คน และน้องแนนนี่ สตรีมเมอร์น้องใหม่ จากช่อง BNxNANNII ยูดาเยบอกว่า เขารู้จักแพลตฟอร์ม Nimo TV จากการแนะนำของเพื่อน ส่วนสาวแนนนี่บอกว่า เธอรู้จัก Nimo TV จากการเป็นแฟนคลับและติดตามดูทีม Pinto Gaming ที่ย้ายมาสตรีมบน Nimo TV เกมส์ที่เล่นหลักๆ ของทั้งคู่ก็คือ ROV ทั้งสองเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานบน Nimo TV เพิ่มเติมว่า

“ฟังก์ชันของ Nimo TV ที่ชื่นชอบที่สุด ก็คือฟังก์ชันของการสุ่มแจกรางวัลต่างๆ ให้กับผู้ชมทำให้มีผู้ชมเข้ามาชมและกดติดตามมากขึ้น รวมไปถึงหน้าตาที่เปิดให้ได้ร่วมพูดคุยกันสดๆ ระหว่างการไลฟ์สตรีม ซึ่งสามารถตอบกลับได้ทันที ดีเลย์น้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ” ยูดาเย กล่าว

“สำหรับแนน ฟังจะมาเริ่มสตรีมเกมที Nimo TV เป็นที่แรก จากประสบการณ์ที่แนนเคยเป็นผู้ชมนักสตรีมเมอร์มาก่อน และได้เข้าไปดูหลายๆแพลตฟอร์ม สิ่งที่ทำให้แนนชื่นชอบ คือ Nimo TV เป็นแพลตฟอร์ม กินพื้นที่น้อย กินเน็ตน้อยโหลดไว ภาพชัด สะดวกสบาย สามารถเปิดดูตอนไหนก็ได้ ดูแล้วไม่กระตุก ซึ่งต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่เคยดูมา และที่สำคัญสตรีมเมอร์ใน Nimo TV ทุกคนคุยสนุกและเป็นกันเองน่ารักมาก และที่ชอบมากที่สุด คือการ

สตรีมเกมในมือถือ ทำได้สะดวกสบายมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสตรีมได้ เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเป็นนักสตรีมเมอร์มือใหม่ หรือมีงบจำกัด ซึ่งโดยปกติการจะสตรีมเกมได้ต้องมีคอม spec สูง มีการตั้งค่ามากมาย ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับมือใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณที่สูงพอสมควร อีกทั้ง Nimo TV ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายให้กับคนดู เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนดูและสตรีมเมอร์ อีกทั้งยังมีลูกเล่นอีกมากมาย เช่นการกดส่งของขวัญในแอปให้กับสตรีมเมอร์ค่ะ” แนนนี่ พูดถึงการใช้งานบน Nimo TV

เมื่อถามถึงเรื่องของผลตอบแทนและรายได้ที่ได้รับจากการเป็นสตรีมเมอร์บน Nimo TV “ผลตอบแทนจากแฟนๆ ดีมาก ส่วนรายได้ที่ได้รับก็ถือว่าดี ซึ่งทาง Nimo TV จะมีเกณฑ์ในการให้เงินเดือนกับสตรีมเมอร์ตามยอดของผู้ติดตาม และสตรีมเมอร์ยังได้รับส่วนแบ่งจากการกดให้รางวัลของผู้ชมครับ” ยูดา ย พูดถึงผลตอบแทนของเขานี้ที่ได้รับ จากการสตรีมบน Nimo TV

“ผลตอบแทนสำหรับสตรีมเมอร์มือใหม่อย่างแนน แรกๆก็อาจจะไม่มีค้อยมีคนดู แต่แนนคิดว่าทุกคนต่างก็เริ่มจากศูนย์ ถ้าเรามีความพยายาม สตรีมสม่ำเสมอ มีความสุขไปกับสิ่งที่ทำ พูดคุยกับคนดู สักวันเราจะประสบความสำเร็จค่ะ จนตอนนี้แนนคิดว่าผลการตอบรับค่อนข้างดีพอสมควร แนนต้องบอกก่อนเลยแนนเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่ายังเล่นเกมไม่ค้อยเก่งมากและคิดว่าหากเล่นเกมไม่เก่งเลยจะมีคนดูเราไหม แต่พอแนนได้มาสตรีมได้รู้จักคนมากมาย ได้เล่นกับคนดูไปด้วย ทุกคนเป็นกันเอง คอยสนุกสนาน ชอบที่เราเป็นตัวเรา มีความสุขที่ได้ดูแนนสตรีมและแนนได้ทำสิ่งที่แนนรัก แค่นี้แนนก็มีความสุขแล้วค่ะ” แนนนี่ ย้ำถึงผลตอบแทนที่ได้จากการสตรีม บน Nimo TV

เห็นได้ชัดว่าการเล่นเกมไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระ หรือเรื่องที่เขาไว้ทำเพื่อฆ่าเวลาอีกต่อไป แต่มันกลับสร้างอาชีพใหม่ให้กับเด็กวัยรุ่น หรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนในประเทศของเราหรือในต่างประเทศได้ออย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้พวกเขาสามารถสร้างชื่อเสียงได้จากการทำในสิ่งตัวเองรักและชื่นชอบ อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้อีกเช่นกัน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเกมเมอร์คอมมิวนิตี้ของ Nimo TV ได้แล้ววันนี้ ที่ www.nimo.tv

#####